

“ยิปซัมตราช้าง” จัดประลองฝีมือเพื่อนหาสุดยอดช่าง ยิปซัมมืออาชีพ ประจำปี 2562



บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ยิปซัมตราช้าง” จัดกิจกรรม “SGI Installer Contest” ประจำปี 2562 เปิดประชันการพร้อมประลองทักษะช่างฝีมือยิปซัม ในหัวข้อ การติดตั้งระบบผนังมัลติวอลล์ ตราช้าง โดยมีช่างฝีมือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 ทีม โดยในครั้งนี้คุณไพบุลย์ ถนอมกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (จำกัด) สระบุรี ร่วมมอบแนวทางการจัดงานในปีนี และทีมช่างเทคนิคจากยิปซัมตราช้าง ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิค และเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้าแข่งขันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รับเหมาให้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางและเทคนิคการติดตั้งให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันที่ต้องการงานที่มีคุณภาพด้วยระยะเวลาที่จำกัดและตรงตามมาตรฐานสากล

คุณไพบุลย์ ถนอมกิจชัย กล่าวว่า “การแข่งขันในปีนีโจทย์ของเราคือการติดตั้งระบบผนังมัลติวอลล์ ตราช้าง เพื่อใช้สำหรับอาคารที่ต้องการความแข็งแรงของผิวผนังมากเป็นพิเศษ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม คอนโดมิเนียม รวมถึงบ้านพักอาศัย ที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในเรื่องปราศจากเสียงรบกวน ความปลอดภัยจากอัคคีภัย มีสวยงามเรียบเนียน และตอบสนองความต้องการในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติพิเศษระบบผนังมัลติวอลล์ ตราช้าง เป็นผนังแข็งแรงทนทาน หน้าหนักเบา ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของผนังในระดับ “Severe Duty” ซึ่งมีความแข็งแรงในระดับที่เทียบเท่าผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน ป้องกันเสียงได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยค่าการกั้นเสียงสูงถึง 38-50* เดซิเบล (เมื่อใช้ร่วมกับฉนวนกันเสียง) สามารถป้องกันการลามไฟผ่านผนังได้สูงถึง 1 ชั่วโมง

การติดตั้งระบบผนังมัลติวอลล์ ตราช้าง

นอกจากนี้ “ยิปซัมตราช้าง” ได้นำทีมช่างเทคนิคจากยิปซัมตราช้างสาธิตการติดตั้งระบบปิดผิวผนัง อีซีฟิnish ตราช้าง (EasyFinish™ System) นวัตกรรมฉาบปิดผิวผนังที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งมอบงานล่าช้า ขั้นตอนการติดตั้งไม่ซับซ้อน ทำให้สามารถติดตั้งระบบผนังได้เร็วกว่าระบบก่อสร้างแบบเดิม 2 เท่า นอกจากนี้ ระบบอีซีฟิnish ตราช้าง ประกอบไปด้วยวัสดุที่ไม่ลามไฟ ซึ่งผลิิตจากส่วนผสมสูตรพิเศษทำให้พื้นผิวผนังเรียบเนียน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้โครงการที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและหรูหรา อีกทั้งลดรอยแตกร้าว จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

ระบบปิดผิวผนัง อีซีฟิnish ตราช้าง (EasyFinish™ System)

การแข่งขันในปีนี้ช่วยส่งเสริมช่างฝีมือยิปซัมให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ในชีวิตจริง และจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มด้านทักษะและการนำไปใช้งานให้ได้มากที่สุด กิจกรรมนี้ทุกๆ ขั้นตอนที่น่ามาใช้ในการแข่งขันสามารถนำไปต่อยอดในอาชีพช่างฝีมือช่างผนังยิปซัมได้อย่างดีเยี่ยม

สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยิปซัมตราช้าง โทร. 02-555-0000 หรือ www.siamgypsum.com หรือ facebook fanpage: @GypsumTraChangTH